

# ปากคลองคึกคัก แห่ซื้อกุหลาบ ปกครองจัดทีม ตรวจมาตรฐาน

อ่านต่อหน้า | 11

## ปากคลองคึกคัก

ผู้จัดการรายวัน 360° - “ซูเปอร์โพล” เผยคนไทยอยากมอบดอกไม้แทนความรักให้ “บิกัด” มากที่สุด ตามด้วย “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์-อภิสิทธิ์” ขณะที่กรุงเทพฯ โพลล์ ชี้ความรักกับการเมืองช่วงนี้ เป็นช่วงปรับตัวเข้าหากัน ส่วนบรรยากาศจำหน่ายดอกกุหลาบที่ปากคลองตลาดเริ่มคึกคัก พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน แห่ซื้อนำไปขายต่อและมอบให้คนรัก ตรังจัดอีก “วิวาห์ใต้สมุทร” ปีที่ 21 มีคู่รักไทยและเทศเข้าร่วม 20 คู่ ด้านกรมการปกครอง ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบมาตรฐาน อพาร์ตเมนต์รายวันทั่วกรุง สกัดเด็กมั่วสุม

นายณพดล วรรณนิภา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยถึงผลสำรวจ “โพลวาเลนไทน์ การเมือง ประชาชนอยากมอบดอกไม้ให้ใคร” ที่สำรวจจากประชาชน 1,158 คน ระหว่างวันที่ 6-12 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า ประชาชนอยากมอบดอกไม้แห่งความรักนี้ในวันแห่งความรักให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มากถึงร้อยละ 58.6 รองลงมาอยากมอบให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 12 ตามต่อด่วน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 7.1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ร้อยละ 6.9 เท่ากัน

เมื่อถามว่ารัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่กำลังจัดพื้นที่สร้างความปรองดองของคนในชาติในวันวาเลนไทน์ปีนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย และเห็นว่าควรจะทำให้สำเร็จก่อนเลือกตั้ง โดยในระดับจังหวัด

ควรให้ผู้นำราชการจังหวัดเป็นผู้นำในพื้นที่ และเห็นว่า สิ่งที่จะทำให้การปรองดองประสบความสำเร็จ คือ ความรักความสามัคคีของคนในชาติ จะเป็นส่วนสำคัญ รองลงมาเป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ ความกินดีอยู่ดี การไม่เลือกปฏิบัติ และความยุติธรรม

ด้านกรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “รักแบบไหนที่หนุ่มสาวยุคใหม่ต้องการ” โดยเก็บข้อมูลจากคนวัยหนุ่มสาว ในกรุงเทพฯ จำนวน 1,134 คน พบว่า ความรักที่หนุ่มสาวยุคใหม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.7 ต้องการ คือ รักต้องเข้าใจกัน รองลงมาร้อยละ 48.5 ต้องการรักแบบมีเหตุผล และร้อยละ 40.2 ต้องการรักแบบพึงพากัน

โดยหนุ่มสาวร้อยละ 29.3 อยากให้คนรักแสดงออกถึงความรักในวันวาเลนไทน์ ด้วยการมาเจอหน้ากัน ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ไปเที่ยวทานข้าว ดูหนัง รองลงมาร้อยละ 22.1 ระบุว่า ไม่อยากทำอะไรพิเศษ แค่เอาใจใส่และซื่อสัตย์ต่อกันพอ และร้อยละ 13.5 ระบุว่าอยากให้คนรักซื้อของขวัญที่เราอยากได้

สำหรับคู่รักที่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตคู่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.1 คือ คู่รักของพ่อ-แม่ รองลงมาร้อยละ 2.8 คู่ของเคน ซิรเดซ-ทนาย นุชกร และร้อยละ 2.5 คือ คู่รักของเพื่อน

เมื่อให้นิยามความรักที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองในบ้านเราขณะนี้ ร้อยละ 51.8 ระบุว่า อยู่ในช่วงปรับตัวเข้าหากัน รองลงมาร้อยละ 10.8 ระบุว่า อยู่ในระยะทำใจ และร้อยละ 7.3 ระบุว่า เหมือนเส้นขนาน

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจำหน่ายดอกกุหลาบบริเวณวาเลนไทน์ ที่ย่านปากคลองตลาด ซึ่งเป็นแหล่งค้าขายดอกไม้สำคัญของกรุงเทพฯ พบว่า พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้เดินทางไปซื้อดอกกุหลาบ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อและซื้อไปมอบให้คนรักในวันวาเลนไทน์กันอย่างคึกคัก แต่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกับปีก่อน โดยร้านค้าได้มีการตกแต่งดอกไม้เพื่อจำหน่ายในหลายรูปแบบ ราคาแตกต่างกันตามขนาดของช่อดอกไม้ที่จัด และยังมีมีการนำตุ๊กตาช็อกโกแลต มาเป็นส่วนประกอบในการจัดช่อดอกไม้ด้วย

สำหรับราคาขายส่งดอกกุหลาบ พบว่า ราคาไม่แตกต่างจากปีที่แล้วมากนัก โดยราคา 50 ดอก อยู่ที่ 350-500 บาท ตามขนาดและ

ความสวยงาม ส่วนราคาที่จะนำไปขายต่ออยู่ที่ดอกละ 50-120 บาท แต่ถ้าเป็นพันธุ์ต่างประเทศหรือพันธุ์ที่หายาก ราคาก็จะแพงขึ้น

วันเดียวกันนี้ ที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 เทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง จังหวัดตรัง ได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตรัง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมวิวาห์ใต้สมุทรจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นปีจัดขึ้นเป็นปีที่ 21 โดยมีคู่รักทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธีวิวาห์ใต้สมุทรจำนวน 20 คู่ จากจีน ตุรกี เกาหลีใต้ สหรัฐฯ และไทย

โดยกิจกรรมวันแรก คู่บ่าวสาวได้ร่วมกันปลูกต้นมะลิห่อหุ้ม-สักสยามินทร์ ซึ่งเป็นต้นสักที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้กรมป่าไม้เอาดีเอ็นเอออกมาเพาะและขยายพันธุ์ ซึ่งจะทำให้ความรักยืนยาวและตรงเหมือนต้นไม้ และจากนั้นได้ร่วมกันทำขนมเค้กและขนมจีบ ที่ร้านขนมเค้กชูกมิ่ง และร้านขนมจีบบ้าพิณ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะออกตรวจตราโรงแรมมาตรฐาน อพาร์ตเมนต์รายวัน ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ป้องปรามการกระทำความผิดและพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนที่อาจมั่วสุม จนนำไปสู่ปัญหาทางเพศและอาชญากรรม ซึ่งหากพบการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

โดยการตรวจสอบจะตระเวนตรวจโรงแรมมาตรฐานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, ธนบุรี, คลองสาน, ราชบุรีบูรณะ และภาษีเจริญ, บางพลัด, บางกอกน้อย, บางกอกใหญ่, บางแค, ราชเทวี, ปทุมวัน, ห้วยขวาง, ดุสิต, บางรัก, สาทร, บางคอแหลม, ยานนาวา, จอมทอง, คลองเตย, คลองตัน, บางกะปิ, ประเวศ, พระโขนง, มีนบุรี, วัฒนา, สวนหลวง, บางนา, คันนายาว, จตุจักร, ดินแดง, ลาดพร้าว, หลักสี่, ดอนเมือง, พญาไท, สัมพันธวงศ์ และวังทองหลาง.